



# ดอนขังใหญ่

ISSN.01257766  
NEWSLETTER

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbr.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

23 ก.ย. 2552

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์สารนิเทศท้องถิ่น  
LOCAL INFORMATION CENTER

ปีที่ 32 ฉบับที่ 16

วันที่ 23 - 29 กันยายน 2552

ความมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์  
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2552  
ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY



## การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เทือนทองแก้ว เป็นประธานการวิพากษ์ฯ และ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานดำเนินการวิพากษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และคณะทำงาน



ก่อนการวิพากษ์ฯ ท่านอธิการบดีได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะแก่ประธานการวิพากษ์การรายงานการประเมินตนเอง สรุปได้ดังนี้

ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและขอชื่นชมกับทุกคน และทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและให้คุณค่าของการทำงานเชิงคุณภาพ เพราะเชื่อว่าการทำงานในเชิงคุณภาพจะเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ จะเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้อย่างดี

และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.ได้จำแนกมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยชุมชน กลุ่มวิทยาลัยที่สอนปริญญาตรี กลุ่มวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีการสอนทางด้านสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เห็นว่าช่องทางนี้ไม่น่าจะเป็นช่องทางที่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นใน พ.ร.บ. มาตรา 7 และมาตรา

8 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความเห็นแย้งกันกับเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ถ้าคุณภาพ กระบวนการ ความรู้ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ คิดว่ามหาวิทยาลัยก็จะครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างยั่งยืน ด้วย Routine to Excellence” ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 2 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกระบวนการ From Routine to Research to Excellence เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการที่จะทำเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยมี ผศ., รศ. หรือปริญญาเอก ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานหรือคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ ที่เราจะต้องใช้หลักสูตร ท่านอธิการบดีได้รับเอกสารชุดหนึ่งเป็นรายงานการตรวจประเมินภายในจากคณะ สำนัก ซึ่งคณะผู้ประเมินแจ้งว่าได้ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ก็มาจากอาจารย์ผู้ประเมินหลายท่านด้วยกัน ตั้งแต่อาจารย์สุดารัตน์ เพียรเสมอ รศ.ดวงตา สราญรัมย์ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผศ.เนติฉิน สุกปลั่ง รศ.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ อาจารย์นิศานาถ มั่งศิริ รศ.เทือน ทองแก้ว และ อาจารย์สุวิศุณาลัย รวมทั้ง ผศ.ผัสพร พฤทธิพานิช

วัตถุประสงค์ของวันนี้ ได้เรียนเชิญ รศ.เทือน ทองแก้ว ซึ่งท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาดูเรื่องการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ในปัจจุบันนี้ บุคคลที่เรียนครู ถ้าจะเข้าโครงการผลิตครู เมื่อจบออกมาก็จะมึนงานทำ ถ้าคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ ก็คงจะไม่ได้อะไรเลย มีปัญหาว่าถ้าเราผลิตบัณฑิตไม่ได้เกณฑ์ ไม่มีคุณภาพ จะ ดำเนินการอย่างไร ต้องมีคำตอบที่ชัดเจน นี่คือโจทย์ใหญ่มาก ๆ จึงต้องการที่จะฝากกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ท่านอธิการบดี ได้ตั้งคำถามกับที่ประชุมว่า ทุกท่านแสดงความเป็นห่วงและวิตกกังวลกับเรื่องต่อไปนี้อย่างไรบ้าง ประการที่ 1 จำนวนนักศึกษาบางสาขาวิชาจะลดน้อยลง



ตามลำดับ

ประการที่ 2 นักศึกษาจะไปวางกองอยู่ที่บางสาขาวิชา

ประการที่ 3 ยอดรวมของจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตั้งไป บางคณะอาจจะต้องถูกยุบ ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีนักศึกษา และไม่มีสาขาวิชาที่เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งคณะ

ท่านอธิการบดีได้ให้หลักคิดว่า

1. ตั้งเป้าหมายเชิงจำนวนไว้ 2. ตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพไว้

แล้วพยายามทำทุกอย่างให้ได้ทั้งจำนวนและคุณภาพ ตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและพื้นที่ ให้มีคุณค่าและมีความหมายตามมาตรา 7 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างครบถ้วน

สุดท้ายท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ รศ.เทือน ทองแก้ว อีกครั้ง ที่ได้อนุเคราะห์และมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างมากมาย ท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเพราะพื้นที่ของท่านก็คนเป็นเพชรบุรีเช่นกัน ต้องขอขอบคุณท่านและคณะทำงาน รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกคน มา ณ โอกาสนี้

## สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโลกร้อน



อ.สุภาดา ชุนณรงค์ อ.ปัทมาพร ยอดสันติ อ.สุวีร์รัตน์ เทมวรรณ อ.สุธาร์ตน์ ไชยเฉลิม และนักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดค่ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่นักเรียน ในระดับช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนโพธารามบ้านหนองพลับ ดอนเ็กรอก บ้านบ่อหวาย และหาดเจ้าสำราญ จำนวน 176 คน และนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ตรงที่จะทำให้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น

## นิติศาสตร์ ทักษศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 อาจารย์ศิริรินทร์ อินทรวิชะ นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 4945-A12/1 ที่เข้าอบรมผ่านระบบเรียนทางไกล (E-Learning) และสอบผ่านการประเมินผลหลักสูตร “ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)” ซึ่งจัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ WIPO มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน ดังนี้

นางสาวกนิษฐ์ วงศ์ไชย นางสาวจุฑามาศ ศรีขำ นางสาวปฐมพร จึงแย้มปิ่น นางสาวปภาดา บุตรรัตน์ นายศราวุธ ทองลอย นายประทีน แจ่มมดี นายยงยุทธ ศรีเมือง และนายเริงชัย สีนกอง

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบของดีลลิกิแอนด์กิบบิ้นส์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และทราบถึงภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต





นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บิดาชื่อ นายสำรอง พูนสวัสดิ์ มารดาชื่อ นางบุญมาก พูนสวัสดิ์

การที่ดิฉันได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทียอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 (วันที่ 12 สิงหาคม 2552) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากอาจารย์โกศล กริทธิวิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีวงค์ ท่านเป็นผู้

เสนอชื่อดิฉันแก่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทียอย่างสูงต่อแม่ โดยการที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำให้ดิฉัน เขียนบรรยายการปฏิบัติตนในการดูแลแม่ว่าได้ ปฏิบัติต่อแม่อย่างไรบ้าง ช่วยแม่ทำงานอะไรบ้าง

ในขณะนั้นดิฉันและแม่รวมไปถึงอาจารย์โกศลเองก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้มากนัก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ดิฉัน ได้ปฏิบัติต่อแม่นั้นเหมาะสมหรือไม่ต่อกรที่จะได้รับโล่เกียรติคุณ เพราะยังมีบุคคลอีกมากมายที่ได้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายคัดเลือกได้พิจารณา ต่อจากนั้น ผ่านไป 1 เดือน ดิฉันได้ทราบข่าวจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ รู้สึกดีใจมาก ซึ่งมีรางวัลอันเชิดชูเกียรติและวงศ์ตระกูลของดิฉันอย่างมาก และที่สำคัญคือดิฉันได้มีโอกาสพาแม่ของดิฉันไปเข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ต่อจากนั้นไปดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นคนดีและตั้งมั่นต่อความกตัญญูกตเวทียต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้สมกับการที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

## อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี

อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



เข้าร่วมฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 14 "สาระสำคัญในงานจิตรกรรม ไทยประเพณี" แสดงปาฐกถา โดยอาจารย์จุลทัศน์ พยัคฆรานนท์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สำหรับการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เป็นการปาฐกถาทงด้านศิลปะระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้น ทุกปี เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในแต่ละปีจะคัดเลือกผู้มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าหรือมีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นเกี่ยวกับศิลปะเป็นผู้ปาฐก

## สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาไทย-จีน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ มนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด กิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาไทย - จีน ณ จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ประกอบด้วย อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก โบสถ์ปรกโพธิ์ท้ายบางกุ้ง และตลาดน้ำอัมพวา

การจัดการทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมไทยและการจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม





## สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมแสดงมุทิตาจิต



อาจารย์สุภาดา ชุนณรงค์ อาจารย์ปัทมาพร ยอดลันติ อาจารย์สุริรัตน์ เหมวรรณ อาจารย์สุดารัตน์ ไชยเฉลิม และนักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ศศ.บุญยัง **ชั้นระภาค** อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตหัวหน้าสาขา วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วย ความอบอุ่น

## อบรมศิลปะการเป็นผู้นำและผู้จัดการที่ดี

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการ พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “ศิลปะการเป็นผู้นำและผู้จัดการที่ดี” ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ และพนักงาน โรงแรมในเขต อ.ชะอำ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก



## สืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน



สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาจีน ห้อง 5100-01/8 จัดการบรรยายพิเศษเรื่องสืบสาน วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ (129) วิทยาการโดย อาจารย์ภมร พรหมณ์แก้ว การจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาวิชาสัมมนาภาษาไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และ นักศึกษาไทย-จีน เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 100 คน

## การจัดการ ปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น แก่น้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ“ปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อย โอกาส” การจัดโครงการนี้เป็นการส่งเสริมความคิดให้กับ นักศึกษาในการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ การมีจิต สาธารณะกุศลแก่สังคม นักศึกษายังสามารถนำจริยธรรมไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานต่อไป





“ ... ผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลา  
จะถูกมองว่า  
เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ...”

อาจารย์สรภพ อิศรโกศล  
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

การตรงต่อเวลา : คุณสมบัติของ  
ผู้เจริญ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จ  
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวนมาก จะให้  
ความสำคัญกับเรื่องตรงต่อเวลา  
เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง  
ความรับผิดชอบ ผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลาจะ  
ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ให้

ความสำคัญกับการนัดหมายและไม่ให้ความเคารพหรือเกรงใจผู้ที่ต้องเป็นฝ่ายรอ ถ้านักศึกษาอยากประสบความสำเร็จ  
ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องตรงต่อเวลา อันดับแรกควรเข้าเรียนให้ตรงเวลา ไม่มาสายเพราะจะเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา  
ที่อาจารย์สอนและบรรยายไปแล้ว

การฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลาตั้งแต่ตอนนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องอื่นๆ  
ที่จะตามมา ฟังตระหนักรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า เมื่อผ่านไปแล้วยังไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ จึงควรใช้เวลาให้คุ้มค่าและ  
เกิดประโยชน์สูงสุด.

‘ ... การแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์  
ที่ไม่ดีกับมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอก และสะท้อนว่า นักศึกษาไม่มี  
ระเบียบวินัยในตนเอง... ’

นายฉัตรมงคล หนูพลาย  
ประธานสภานักศึกษา



นายฉัตรมงคล หนูพลาย ประธานสภานักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน-  
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังมีการรณรงค์การแต่งกาย  
ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพราะว่าตอนนี้มีนักศึกษาของเราหลาย ๆ คนแต่งกายไม่ถูกระเบียบ  
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ตรงนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัยเรา บุคคลภายนอกอาจจะมองว่า  
นักศึกษาของเราแต่งกายไม่เรียบร้อยมันสะท้อนถึงว่ามหาวิทยาลัยไม่เข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยหรืออย่างไร ซึ่งมีน่าจะ  
ส่งผลเสียกับมหาวิทยาลัยของเราเองนะครับ ถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มีการรณรงค์การแต่งกายของนักศึกษาอย่างเข้มงวด  
สำหรับความคิดของผมเอง .. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ .. เพราะว่าจากการแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบ  
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอก และสะท้อนว่านักศึกษาไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง เรื่องระเบียบ  
วินัยมีความสำคัญมาก ถ้านักศึกษาเราไม่อยู่ในระเบียบ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ มันน่าจะส่งผลถึงสังคมที่ไม่เป็นระเบียบได้อีก  
เหมือนกัน

ผมได้ยินจากหลาย ๆ คนมักจะบ่นว่าอยู่ระดับมหาวิทยาลัยทำไมต้องมีระเบียบ มีวิธีการที่เหมือนระดับประถม มัธยม  
แต่เมื่อมีการรณรงค์แล้ว กระแสต่อต้านก็อาจจะมีบ้าง แต่สุดท้ายที่เราทำลงไปก็เพื่อสร้างวินัยให้กับนักศึกษา สร้างภาพ  
ลักษณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับนักศึกษาทุกคน เรื่องการแต่งกายนักศึกษาที่  
ถูกต้องตามระเบียบ การที่ได้เข้ามาอยู่ในสังคมของระดับอุดมศึกษา ต้องภาคภูมิใจในเครื่องแบบนักศึกษาซึ่งเป็น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะแสดงให้เห็นบุคลิกภายนอกได้เป็นอย่างดี นั่นคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะนั้นท่านใดที่ยังแต่งกายผิดระเบียบอยู่ ก็ขอให้ปรับปรุงในเรื่องของการแต่งกายให้ดีเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบก็ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวนักศึกษาเอง เป็นที่น่าชื่นชมของครูอาจารย์ เป็นที่น่าชื่นชมของบุคคลภายนอก แล้วภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยก็จะตามมาเอง

ในส่วนในเรื่องการตรงต่อเวลา เวลาที่มีความสำคัญมากกับชีวิตของเรา โลกนี้มีอยู่ 2 สิ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้ คือ เวลา กับ สายน้ำ เวลาเป็นอย่างไร เคยได้ยินคำกล่าวไว้ว่า คนเราใน 1 วัน มีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่เวลาของแต่ละคนมีเหลือไม่เท่ากัน เราจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้เกิดความคุณค่ามากที่สุด การตรงต่อเวลา มีความสำคัญ จะเห็นได้จากการเข้าเรียน ถ้านักศึกษา หรือน้อง ๆ เข้าเรียนไม่ตรงเวลา ก็จะเรียนไม่ทันเพื่อน จึงทำให้เกิดผลเสียตามมา แต่ถ้าเราเคารพกฎระเบียบด้วยการตรงต่อเวลา เราก็จะไม่เสียโอกาสดี ๆ เพราะว่าเราไม่สามารถเรียกเวลากลับคืนมาได้ ก็ขอให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลาและการแต่งกาย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และเป็นเกียรติที่หน้าภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป ..ขอบคุณครับ..



“ ... ตัวแปรหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้ คือ “เวลา” ...”

อาจารย์ศรัทธัยชัย เพชรสุวรรณ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ

**ความสำคัญของเวลา**  
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มีตัวแปร ตัวแปรหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้ คือ “เวลา” เริ่มฝึกตัวเองให้ตรงต่อเวลาตั้งแต่วันนี้ โดยเข้าเรียนตรงเวลา เพราะเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ

เวลาได้ เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียนและการทำงานในอนาคต  
... เวลาของคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง ...

## เที่ยวไทยสบายจิต...ฝ่าวิกฤต 2009

นักศึกษสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง“เที่ยวไทยสบายจิต...ฝ่าวิกฤต 2009” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องขวัญเพชร 119 คณะมนุษยศาสตร์ฯ



โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ซึ่งการจัดโครงการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน วิทยากรโดย คุณรังสิต สุขานุศาสตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ บรรยายในหัวข้อ“การจัดการโรงแรมในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” และคุณวิวัฒน์ชัย บุญยภัคดี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชะอำ เขต 2 บรรยายในหัวข้อ“การจัดการท่องเที่ยวในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป



# กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



## ขอแสดงความยินดี



นางนันทวรรณ เอ็มหนูกลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเมืองไทยคนดี ปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร ได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน บำเพ็ญประโยชน์ของการทำความดีนั้น ซึ่งนายบรรพต บุตรน้ำเพชร นักศึกษาศาสนาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยเข้ารับเกียรติบัตร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่

17 กันยายน 2552 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา มา ณ โอกาสนี้

## ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเพ็ญยง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พุทธศักราช 2552 ณ วัดเพ็ญยง ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพระโมคคัลลสารีบุตรในพระอุโบสถ

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

## เทศกาลไหว้พระจันทร์

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาจีน กำหนดจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" ให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามจันทรคติ ดังนั้น จึงเรียกว่าเทศกาลเดือนแปดตรงกับเดือนกันยายนของไทยเรา เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวจีน เป็นวันซึ่งอยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงพอดีจึงอาจจะเรียกได้ว่า เทศกาล 中秋 (zhōng qiū) จงชิว ตามอักษรจีน 中 (zhōng) จง แปลว่า กลาง 秋 (qiū) ชิว แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง จงชิวจึงแปลว่า กลางฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลไหว้พระจันทร์ มีตำนานเล่าขานมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว ในสมัยก่อนฮ่องเต้จัดให้มีการบรรเลงดนตรี พิธีเซ่นไหว้ดวงจันทร์ในคืนขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เพื่ออธิษฐานให้บ้าน เมืองอุดมสมบูรณ์ ประชากรราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาพิธีดังกล่าวได้แพร่ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น และแพร่หลายไปทั่วประเทศ จนกลายเป็นประเพณีของชาวจีนสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



## กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2552

หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2552 ดังนี้  
วันที่ 16-27 กันยายน 2552

1. นักศึกษายื่นแบบ "คำยืนยันการขอกู้ยืม" ภาคเรียนที่ 2/2552" ผ่านระบบ e-Studentloan

2. นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มในภาคเรียนที่ 2/2552 ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่หน่วยทุนการศึกษา

วันที่ 20-30 กันยายน 2552 รับคู่สัญญาการกู้ยืม ปีการศึกษา 2552 และแบบยืนยันจำนวนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2552 คืน (รอบ 2) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับคืนในรอบแรก

วันที่ 5-10 ตุลาคม 2552 นักศึกษาลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงิน ภาคเรียนที่ 2/2552 ที่หน่วยทุนการศึกษา ตามกำหนดการแต่ละชั้นปี ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2552

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2552

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2552

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 8 ตุลาคม 2552

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักศึกษาภาค กศ.บป. วันที่ 9-10 ตุลาคม 2552

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงิน ได้แก่ สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้า)

ยังไม่ออกกำหนดการ(ช่วงเดือนตุลาคม) นักศึกษาส่งใบยืนยันการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ที่หน่วยทุนการศึกษา

นักศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://dsd.pbru.ac.th/pbruloan>

### เรื่องแจ้ง ... จากศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ผศ.สาโรช เพือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งว่า ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะจัดการประชุมพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคินพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคินพนธ์ ขอให้ส่งได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ชั้น M หรือติดต่อประสานงานได้ที่ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล โทร.081-9950713 และ ผศ.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ โทร.081-4550029

### บัณฑิตศึกษาจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อม

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคินพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประ



ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ห้องบัณฑิตศึกษา 3 เพื่อให้บัณฑิตศึกษาได้มีการพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์/ภาคินพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาได้ด้วยดี วิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์ มีดังนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รศ.มยุรี วัดแก้ว ดร.โสมยง ไต้ะทอง รศ.ดร.ประเสริฐ ปันปฐมรัฐ ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคัจั่น ผศ.วันทนา กลิ่นงาม และ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

## สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ รุ่นที่ 3



**ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา สถาบันวิจัยฯ จึงประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ห้องจันทรา 2) ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยระดับปฏิบัติการให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนักวิจัยให้กับชุมชนและประเทศชาติ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก **ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี** เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 30 คน หลักสูตรนี้เน้นภาคปฏิบัติโดยมีการบรรยายแล้วต่อยอดด้วยการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกทำวิจัยจริงคนละ 1 เรื่อง ในปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกำหนดไว้ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย มโนทัศน์การวิจัย กระบวนการขั้นตอนการวิจัย เลือกปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การตั้งหัวข้อการวิจัย หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (บทที่ 1-3) อภิปรายและฝึกปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย **อาจารย์ธเนศ ต่วนชะเอม, ผศ.ดร.วัลย์ทิพย์ สาขลวิจารณ์, ดร.ปัญญา ธีระวิทย์เลิศ, อ.สุชาติ นาคฤทธิ์** หลังจากเสร็จสิ้นโครงการซึ่งในการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการอบรมระยะที่ 1 จากทั้งหมด 3 ระยะ สถาบันวิจัยฯ จะจัดโครงการในระยะที่ 2 เพื่อฝึกอบรมให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการหลังจากแต่ละคนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยนำไปสู่การสร้างเครื่องมือวิจัยและฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือนำเครื่องมือไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ/ปรับปรุงแก้ไข และเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม/การทดลองต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

### ขอเชิญประชุมและฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และฟังการบรรยายในหัวข้อ **แนวคิดในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย** โดย อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด และ ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี ในวันพุธที่ 23 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร : ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแบบใหม่ที่กำหนดให้ ดำเนินการตามแบบ มคอ. (มคอ. 2 - มคอ.7) ในวันที่ 9-10 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตามหนังสือเชิญที่ ศธ.0557.07/ว116

ในการนี้ ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารสิทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร



**รับเชิญเป็นวิทยากร :** ผศ.อรุณรัตน์ ชินวรรณ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญจากประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ในอนาคต" ในวันที่ 7-8 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมไพฑูริย์ โรงแรมรอยัลโดมอน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นสื่อมวลชนจากสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง-ท้องถิ่น และวิทยุชุมชน

**แข่งขันทักษะภาษาไทย :** สาขาวิชาภาษาไทยและกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา



การแข่งขันทักษะในครั้งนี้ประกอบด้วยการคัดลายมือ กล่าวสุนทรพจน์ และตอบปัญหาภาษาไทย ซึ่งรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินสดกว่า 20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาจีนที่มาศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย อีกทั้งยังเป็นการคัดตัวนักศึกษาเพื่อไปแข่งทักษะภาษาไทยในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อีกด้วย ทางคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



**ปาร์ตี้...สู่วันวาน by comm'Arts :** เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน "ปาร์ตี้...สู่วันวาน ส่งรุ่นพี่สู่ความฝัน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา และสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษานิเทศศาสตร์ 4 ชั้นปี ภายในงานมีการแสดงของรุ่นน้องแต่ละชั้นปี รวมทั้งมีการประกวดการแต่งกายสไตล์ย้อนยุค ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง



# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ศิริพันธ์ อินทวิชะ

นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 8 คน

ที่เข้าอบรมผ่านระบบเรียนทางไกล

และสอบผ่านการประเมินผลหลักสูตรความรู้อรรถประโยชน์ทางปัญญาพื้นฐาน  
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอม สินค้าเลียนแบบ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา



สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จัดอบรมคิดปะการังเป็นผู้นำและผู้จัดการที่ดี

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุรสีร์ วงษ์মনททา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ ชะอำ



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดค่ายเพื่อ  
เสริมสร้างความรู้สึกความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่ักเรียน

โรงเรียนในในระดับช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 176 คน

Divide by 2 energy-saving School



โรงเรียนธรรมิกวิทยา

(โรงเรียนที่มีชื่อเสียงวิชาความดีและการประพฤติในความดี)



โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล

การนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อ.ปราสาทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จัดโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม

ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ณ โรงเรียนบ้านเขาจ้าว อ.ปราสาทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



คุณจากอภัยและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน

มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นแก่อนุช ญ

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.ทอเขาจ้าว จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลสนาฉ่าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัฒน์ กลิ่นจางม อธิการบดี ผศ.ดร.ชัย แสงนันทประม ผศ.เชาวลิต คุ้มแก้ว ผศ.ดร.แสนวาศ กลิ่นจางม ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิมล งามสงวน รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิมล งามสงวน รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิมล งามสงวน รองอธิการบดี